



ประกาศจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ตามที่จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่ขึ้นทะเบียนว่างงานหรือผู้ที่ต้องการงานใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทดแทนอัตราที่ว่าง) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะ และความเหมาะสมกันตำแหน่งด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หมายเลขเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๐๑	นางสาวสุพรรณภาชน์	สายใย
๒	๐๐๒	นายยงยุทธ	สุวรรณระ
๓	๐๐๗	นางสาวชุตินา	งามฉวี
๔	๐๐๓	นางสาวทริธิตา	เผือกศิริ
๕	๐๐๕	นายมนตรี	เพชรฉัตร
๖	๐๐๔	นางวิไลพร	สงเคราะห์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า

๑) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๓ เดือนนับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒) ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์เพื่อรับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในวัน เวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวันเวลาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีกำหนด

๓) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

/ผู้ผ่านการ...

ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเมื่อสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับให้ไปรายงานตัวโดยจะติดต่อทางโทรศัพท์
ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในใบสมัคร กรณีหากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากเดิมที่แจ้งไว้นั้น
ในสมัคร จะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี